



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ด้วยปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการให้บริการสาธารณะ
บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนภายในกรอบอำนาจหน้าที่ และโดยที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ จำนวน ๒๘ หมู่บ้าน ในเขตตำบลหนองแสง ได้
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนและให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการ
อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขึ้น โดยมี
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ
โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขต
พื้นที่หรือท้องถิ่น ตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข
๒. การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

เพื่อประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินการดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของ
อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติงานสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

วิธีการในการขอความช่วยเหลือ ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นคำร้องขอ
ได้ด้วยตนเองหรือโดยผู้แทน ได้ที่ห้องปฏิบัติงานสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ที่ www.nongsangwapi.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอนุชิต โพธิมาตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง